



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จึงได้กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคล ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๖๗๓ สังกัดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

- นายจรัญ จันทร์ดี ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องสอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

วัน เวลาสอบ และวิธีคัดเลือก	ตำแหน่ง/สังกัด	สถานที่สอบ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป วิธีการคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ โดยใช้ Power Point ในการนำเสนอใช้เวลา คนละ ๑๐ นาที	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สุโขทัย	ห้องประชุมคณะสงฆ์มิ่งไกรลาส ชั้น ๒ สสจ.สุโขทัย

๓. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการที่มีความเหมาะสม แล้วรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายปองพล วรปานิ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ